



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักปลัด อบต. จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร คณะกรรมการฯ ได้ตรวจเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองไว้หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือจะพิจารณาให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้าง กรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุทธิพร มั่นปาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ  
การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ  
แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. สมรรถนะการสรรหา และเลือกสรร

สอบสัมภาษณ์ และวิธีจำลองสถานการณ์ ๒๐๐ คะแนน

๒. ระเบียบวิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

- ๒.๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
- ๒.๒ แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- ๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปติดบัตรซึ่งทางราชการออกให้ มาแสดงเพื่อขอรับการสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

๓. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสมพร มาสขาว	
๒	๐๐๒	นางอรทัย เป็งกวาง	

**หมายเหตุ :** หากมีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๕๙๕๐๐๑